

เรื่อง การขายเงินลงทุนในบริษัท ไร่ท์กรุป จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 11/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ดำเนินการขายเงินลงทุนทั้งหมดที่บริษัท ถือในบริษัท ไร่ท์กรุป จำกัด (มหาชน) (“WG”) กล่าวคือ หุ้นสามัญจำนวน 4,171,118 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 23.37 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ WG ในราคาไม่ต่ำกว่า 180.00 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เจาะจงและตกลงร่วมกันกับผู้สนใจจะซื้อต่อไป

บริษัท ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัท ได้บรรลุข้อตกลงการขายหุ้นทั้งหมดที่บริษัท ถือใน WG จำนวน 4,171,118 หุ้น ให้แก่ บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด (“บิ๊กซี รีเทล”) ในราคาหุ้นละ 180.00 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และเป็นราคาที่สูงกว่าราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 30 วันทำการ (ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน 2561) ซึ่งอยู่ที่ราคาหุ้นละ 159.9 บาท โดยคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 750,801,240.00 บาท ทั้งนี้ บิ๊กซี รีเทล เป็นบริษัทย่อยที่บริษัท เบอริลี ยูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันร้อยละ 100 บิ๊กซี รีเทล จึงไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยในเช้าวันนี้ (23 พฤศจิกายน 2561) บริษัท และบิ๊กซี รีเทล จะซื้อขายหุ้นดังกล่าวผ่านกระดานซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Big Lot) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันทีเมื่อระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดทำการในเช้าวันนี้

การขายเงินลงทุนดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยธุรกรรมดังกล่าวจะมีขนาดรายการสูงสุด เท่ากับร้อยละ 9.82 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิอ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และหากรวมขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่บริษัท ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามเกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิขนาดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จะคิดเป็นร้อยละ 9.82 จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางวรรณิภา ภักดีบุตร
กรรมการผู้จัดการใหญ่